

สรุปประเด็นการประชุมกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)  
เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖



ผู้นำเสนอ	สรุปประเด็น
<p>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. วันนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ซึ่งได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับพื้นที่ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จากการลงพื้นที่ร่วมกับองคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์พบว่า นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันแล้วยังต้องแก้ไขปัญหาจากวาทภัย ลูกเห็บ และภัยอื่นๆ ต้องเผชิญเหตุกับสาธารณภัยทั้งตามฤดูกาล และนอกฤดูกาล จึงขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกเผาทำลายไป ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงต้องบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดูแล โรงงานน้ำตาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเกษตรกร และกระทรวงคมนาคมที่ดูแลการก่อสร้างถนน ระบบขนส่งมวลชน ยานพาหนะ สิ่งสำคัญคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้นำขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปภ.จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในทุกมิติ ซึ่งในการเผชิญเหตุไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ประชาชนคาดหวังว่าจะได้รับความใส่ใจในการแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้น และต้องการข้อมูลข่าวสารที่แสดงอย่างชัดเจนว่าภาคราชการจะร่วมแรงร่วมใจกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. ขอเน้นย้ำการปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องตื่นตัว ให้สมบทบาทผู้นำของจังหวัด เป็นผู้อำนวยการจังหวัด มีหน้าที่ระดมสรรพกำลัง ทั้งส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน อาสาสมัครประเภทต่างๆ</p>

ผู้นำเสนอ	สรุปประเด็น
	<p>และสามารถประสานงานข้ามจังหวัดในการบูรณาการเผชิญเหตุเพื่อให้ประชาชนได้รับการคลี่คลายปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดที่ขณะนี้กำลังเผชิญปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองรุนแรง ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านจิตวิทยามวลชน อาทิ การฉีดพ่นละอองน้ำ การแจกหน้ากากอนามัย และการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p> <p>๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้นำในการเผชิญเหตุ ต้องแสดงถึงภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง และดำเนินการให้สังคมประจักษ์ว่า ได้ทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถแล้ว การสื่อสารกับประชาชน และภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ควรมีความชัดเจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเท เช่น จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนในพื้นที่เล่าว่า ในเวลาตีสองตีสาม เห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประสบวาทภัย ดังนั้น พื้นที่ที่ประสบภัยอื่น เช่น ไฟป่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนหน้าร่วมกับนายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ และกำลังอาสาสมัคร เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในการทำงาน และอย่าทอดทิ้งกับการถูกตำหนิติเตียน ขอให้อดทนอดกลั้น ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้ประชาชนได้เห็นการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่</p> <p>๓) ขอให้มีระบบในการวางแผน อำนวยความสะดวก คำเนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัคร ที่ผ่านมาทุกจังหวัดสามารถดูแลได้ดี และช่วยทำให้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอยู่ในขอบเขตที่สามารถดูแลไม่ให้ไฟป่าลุกลาม จนเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนและอาสาสมัคร ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถแก้ไขปัญหาพร้อมกับทหารตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. อาสาสมัคร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยกันดูแลทำให้ทิศทางของไฟป่าสามารถจำกัดวงไม่ให้ลุกลามไปยังทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชน</p> <p>๔) ในด้านวัสดุอุปกรณ์จากส่วนกลางที่จะส่งไปยังจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่าทางราชการไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่เนื่องจากภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จึงต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ KA-๓๒ ที่มีจำนวน ๔ ลำ แต่ละลำจะมีชั่วโมงบินที่จำกัด (วันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง) รถดับเพลิงต้องรอนแนวหมู่บ้าน เพราะต้องวางแผนป้องกันไฟไม่ให้ลามเข้าบ้านประชาชนก่อน ต้องมีการสื่อสารอธิบาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และต้องสื่อสารทั้งในแบบ และนอกกรอบแบบ เช่น หอกระจายข่าว รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่</p>

ผู้นำเสนอ	สรุปประเด็น
	<p>ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การระดมสรรพกำลังสามารถทำได้ในทุกอำเภอภายใต้การวางแผนที่รอบคอบรัดกุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดในพื้นที่ที่เกิดเหตุต้องทำงาน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรับแจ้งเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเฉพาะสายด่วนนิรภัย ๑๙๙๔ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ขอให้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้าระวัง ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจมีช่องทางในการแจ้งเหตุ</p>
<p>นายวุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย</p>	<p>จังหวัดเชียงราย เมื่อเทียบระหว่างปัญหาไฟป่าและปัญหาฝุ่นละออง จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> มากที่สุด สาเหตุเกิดจากการเผาทั้งในและนอกประเทศ โดยกรมควบคุมมลพิษพบว่า สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก ๗๐% และภายใน ๓๐% ซึ่งปัจจัยภายนอกยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องมาแก้ปัจจัยภายใน โดยจุด Hotspot ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงช่วงห้ามเผา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พื้นที่เชียงรายมีจำนวนจุด Hotspot อยู่ประมาณอันดับ ๕-๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้งหมด แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ PM<sub>๒.๕</sub> มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ และอำเภอเมืองเชียงราย มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีปัญหาหมอกควันรุนแรงมากที่สุด บางจุดพบปัญหาภูมิประเทศเป็นเขาสูงชัน เข้าไม่ถึง จึงต้องร้องขอรับการสนับสนุน KA-๓๒ จากกรม ปก. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาเหตุการเผาส่วนใหญ่จากการหาของป่า</p>
<p>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>การทำงานในพื้นที่เชียงรายได้ผลดีในแง่การรณรงค์ไม่ให้ประชาชนจุดไฟเผาป่า ดังนั้น Hotspot จึงน้อย แต่ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย มีหมอกควันเยอะมาก ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า ได้รับผลกระทบจากต่างประเทศ โดยมีบางส่วนเกิดจากการเผาในพื้นที่ ดังนั้นขอให้ทำความเข้าใจทั้งการจับกุมดำเนินคดี และการให้ทุกภาคส่วนของประชาคมชาวเชียงรายช่วยกันรณรงค์ และช่วยกันสร้างทัศนคติที่ดีในการที่จะทำให้ Hotspot ที่เกิดขึ้นน้อยอยู่แล้ว หมดไป</p>
<p>นายบัญชา เขาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก</p>	<p>สถานการณ์ของจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ช่วงกลางคืนมีลมพายุเข้าแต่ฝนไม่ตก เกิดไฟไหม้เขาชะพลู และช่วงเช้าปะทุ ๑ จุด ต่อมาวันที่ ๒๙ มีนาคม มีลมพายุแต่ไม่มีฝน แรงลมทำให้ไฟปะทุทางเขาแหลมด้านหน้าใกล้กับสนามยิงปืน จปร. ส่วนทางเขาพระ มีลมพัดแรง ทำให้เขาแหลมส่วนหน้า ไฟไหม้ทั้งเขา พื้นที่รวม ๗๐๐ ไร่ ในส่วนหน้า จปร. ไฟไหม้ประมาณ ๕๐๐ ไร่ ตอนหลังเขาพระ ไหม้ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่ไฟไหม้บริเวณสันเขา เมื่อวานนี้ จากการประเมินสถานการณ์หลังตี ๑ ไฟบริเวณเขาพระลามไปติดเขานางคำ ที่เป็นจุดสูงสุดเขาพระ และไฟวนสันเขา ไม่ลงมาด้านล่าง</p>

ผู้นำเสนอ	สรุปประเด็น
	<p>และเมื่อเช้า (๓๐ มีนาคม) ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย จปร.ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน และได้ยกระดับสถานการณ์ตั้งเป็นศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันระดับจังหวัด จากเดิมที่เป็นระดับท้องถิ่น และเมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน และจังหวัดได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ KA-๓๒ จาก ปก. และเฮลิคอปเตอร์กองทัพบก จากการสำรวจโดยใช้โดรนบินเข้าไป ทิศทางลมพัดไปทางเขาวังรี คล้ายกับสถานการณ์ปี ๒๕๖๓</p> <p>ในพื้นที่บนเขา และการบิน มีรอง ผอ.รมน. ควบคุม และมีชุดควบคุมการดับไฟโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่เชิงเขา จะมีเจ้าหน้าที่จากท้องที่ท้องถิ่นดูแล และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ ปก. เขต ๓ ปราจีนบุรี ในการดับไฟใช้แหล่งน้ำจากห้วยปือเป็นหลัก และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยอินทรีซึ่งเป็นภาคเอกชน มาช่วยฉีดน้ำระยะไกล ขณะนี้ ไฟอยู่เขาวังรีระบบตัดทางไฟ ใช้ชุดเขาใหญ่ประเมินเป็นหลัก และใช้เส้นทางเดินเป็นเส้นทางหลัก มีการไล่ดับไฟตามจุดอันตรายบริเวณเขาพระ และล่าสุดไฟลุกลามบริเวณสันเขา ไม่สามารถเดินได้ จึงใช้การดับไฟทางอากาศเป็นหลัก ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ใช้เวลาดับไฟประมาณ ๕ วัน สถานการณ์ในวันนี้ น่าจะควบคุมได้ภายใน ๕ วัน แต่จะพยายามควบคุมให้ได้ภายใน ๓ วัน</p>
<p>นายสมชาย เปรมพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก</p>	<p>ในการแก้ไขปัญหา ได้ร่วมมือกับทางจังหวัด ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมสรรพกำลัง ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จะมีการสำรวจเป้าหมายว่า หัวไฟอยู่ตรงไหน สถานีควบคุมไฟบ้านนครนายกจะเข้าโจมตีจุดหัวไฟ ถ้าเข้าไม่ได้ เฮลิคอปเตอร์ KA-๓๒ ของ กรม ปก. จะทำหน้าที่เป็นหลักในการทิ้งน้ำในจุดสำคัญต่าง ๆ</p>
<p>นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>2.5</sub> สาเหตุของปัญหา ๕๐% มาจากการเผาในพื้นที่ อีก ๕๐% มาจากฝุ่นละอองหมอกควันจากนอกพื้นที่ ทั้งต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ มีการควบคุมหยุดการเผาในพื้นที่ สำหรับจุดความร้อนระหว่างวันที่ ๑ - ๒๖ มีนาคม มีจุดความร้อน ๑,๗๕๑ จุด เป็นลำดับ ๖ แต่ประสบปัญหาหมอกควันลอยเข้าพื้นที่ ปัจจุบันเข้าสู่ระยะบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบ ล่าสุดมีการเผาที่อำเภอหางดง รอยต่อสะเมิง ใช้เวลาดับ ๒๔ ชั่วโมง เพราะหากไม่ดับไฟ ทิศทางลมจะทำให้หมอกควันลอยเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งจะมีการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ในวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติหมอกควัน ฝุ่นละออง โดยแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาควบคุมกำกับดูแลในการพิจารณาเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือ เช่น ยกกระตือรือร้นการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เป็นรุ่น N๙๕ ในการประเมินพื้นที่ที่ค่าหมอกควันมากผิดปกติ</p>

ผู้นำเสนอ	สรุปประเด็น
	<p>จะให้โรงเรียน โรงงาน ในพื้นที่เสนอมา โดยจะพิจารณาออกประกาศให้เป็นรายวัน เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่</p> <p>นอกจากนี้ ในช่วง ๒-๓ วันที่ผ่านมา มีไฟป่าลุกลามข้ามแดนที่อำเภอแม่เมาะ เวียงแหง และเชียงดาว มาตามเชิงเขาและพื้นที่ราบ ทำให้จุด Hotspot เพิ่มขึ้นและมีแนวยาว ปัจจุบัน ควบคุมได้ ๙๐% ของจุดเผาไหม้ทั้งหมด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน และการสื่อสารกับประชาชน</p>
<p>นายกฤษเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน</p>	<p>สถานการณ์ในจังหวัดน่าน ในช่วง ๓-๔ วันที่ผ่านมา มีจุด Hotspot ในพื้นที่จำนวนมาก รวม ๖๓๐ จุด ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่อุทยาน ซึ่งจังหวัดน่านมีอุทยานแห่งชาติ ๗ อุทยาน และอีกส่วนหนึ่งเกิดในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนครอบครองและมีป่าสงวน จะอยู่ในเขตอำเภอโซนได้มากที่สุด ประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว บริเวณอำเภอเวียงสา นาน้อย นาหมื่น และอำเภอแม่จริม ส่วนโซนเหนือ อยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และผลกระทบจากหมอกควันลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีอยู่ ไฟป่าในอุทยานมี ๒ พื้นที่ที่ติดต่อกับเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ อุทยานแห่งชาติแม่จริม และอุทยานแห่งชาติขุนน่าน บริเวณพื้นที่อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ ถึงบ่อเกลือ จังหวัดน่านได้บูรณาการร่วมกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ</p> <p>ส่วนในพื้นที่ป่าสงวน มีหน่วยกรมป่าไม้ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนเมื่อวานนี้ ควบคุมจุดความร้อนจนเหลือประมาณ ๒๔๐ จุด ตอนนี้อยู่ไม่มีฝน มีแต่ลม จึงต้องใช้กำลังพลดับ และจังหวัดน่านยังไม่ได้ขอรับการสนับสนุนอากาศยาน เพราะประเมินแล้ว ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และทางทหารได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วย ในการจัดชุดลาดตระเวนเพื่อกดดันผู้ที่ลักลอบจุดไฟเผาในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ ๓-๔ อำเภอเป้าหมาย</p> <p>ตอนนี้สถานการณ์ค่า PM<sub>2.5</sub> ดีขึ้นเป็นลำดับ ทางสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ที่ได้รับการถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ทำความเข้าใจกับประชาชน ในการดูแลสุขภาพ โดยเน้นผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีโรคประจำตัว (ทางเดินหายใจ) รวมทั้งมีการจัดห้องปลอดเชื้อ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N๙๕ และมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ทำผิดกฎหมายและจะลงโทษให้เป็นตัวอย่าง</p>
<p>นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย</p>	<p>จังหวัดเลย สรุปสถานการณ์ดังนี้</p> <p>๑) สถานการณ์ทั่วไป วันนี้ค่า PM<sub>2.5</sub> ต่ำกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไร่ฮ้อย ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ส่วนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดจากการเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอนุรักษ์</p>

ผู้นำเสนอ	สรุปประเด็น
	<p>๒) ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ภัยแล้งสำคัญ คือ “โครงการปรับเปลี่ยนแปลงปลูก” ไร่อ้อยให้สามารถใช้เครื่องจักรได้ เป้าหมายระยะยาว คือ ทำให้การเผาอ้อยเป็นศูนย์ เพราะการเผาอ้อยเป็นปัจจัยต้นเหตุ ๓๐% ของปัญหาฝุ่นละออง ส่วนการเผาป่าในเขตอนุรักษ์และป่าสงวน ที่ผ่านมา ได้ตรวจจับจุด Hotspot ในพื้นที่ เมื่อวานนี้ พบจำนวน ๖๓ จุด ซึ่งการแก้ไข ปัญหา จะดำเนินการมาตรการต่างๆ ได้แก่ (๑) สร้างจิตสำนึก โดยประกาศ ควบคุมพื้นที่การเผาในที่โล่ง เผาป่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปัจจุบันยกระดับ โดยสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรณรงค์ห้ามเผาทุกสัปดาห์ (๒) การสร้างกลไกในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนายอำเภอ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยให้นายอำเภอทำหน้าที่เป็นนักบูรณาการ เป็น ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เช่น ที่อำเภอภูกระดึง ทำให้ตอนนี้ไม่มีไฟป่า แต่ในพื้นที่ บางอำเภอ เช่น อำเภอภูเรือ ด้านซ้าย และนาแห้ว ที่ผ่านมามีการจุดไฟเผาป่า ปัจจุบัน จังหวัดตั้งคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการทำงานดับไฟป่า ในระดับพื้นที่</p> <p>๓) การขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป ทางจังหวัดเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุม สถานการณ์ได้ จากการรายงานจุด Hotspot ในพื้นที่ประจำวัน จะให้ หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบทุกวันว่ามีจุดไหนบ้างและจะป้องกันแก้ไขอย่างไร ซึ่งการบูรณาการชุดอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำของนายอำเภอ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในพื้นที่จังหวัด มีการปลูกอ้อย ๓-๔ แสนไร่ คาดว่าภายในปี ๖๗ จะแก้ปัญหาการเผาอ้อยได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>
<p>นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี</p>	<p>จังหวัดสระบุรีได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด บูรณาการหน่วยงานในสังกัด เตรียมป้องกันไฟป่าที่อาจมาจาก นครนายกโดยทำแนวกันไฟและอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟป่า ไฟป่าที่เกิดขึ้น ในเขตสระบุรีมีน้อยมาก ในเขตป่าอนุรักษ์เดือนมีนาคม มี ๒๐ จุด ในส่วนของ ฝุ่นละอองที่จุดวัดหน้าพระลาน จากสถิติเดือนตุลาคมถึงปัจจุบัน ปีที่แล้ว เกินค่ามาตรฐาน ๖๘ วัน ปีนี้ ๓๕ วัน ค่า PM<sub>2.5</sub> หน้าพระลานวัดได้ ๓๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเมือง ๑๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้น ยังได้กำชับให้มีการลาดตระเวนทางไฟที่ทำไว้ เพราะอาจมีกิ่งไม้ เศษใบไม้ วัสดุเชื้อไฟที่ถมได้เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะทางไฟระหว่างอำเภอ บ้านนา นครนายก และอำเภอแก่งคอย สระบุรี (บ้านชะอม)</p>

ผู้นำเสนอ	สรุปประเด็น
<p>พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเทโช วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) จังหวัดเชียงราย</p>	<p>ขออนุมัติทุกจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการหายใจของประชาชนในพื้นที่ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน เพราะปัจจุบันอากาศเป็นพิษแล้ว มีต้นเหตุทั้งปัจจัยภายนอกภายในเกิดจากมิฉชาติฐิ เห็นผิดเป็นถูก มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุของปัญหา จะเป็นปัญหาเรื้อรัง</p> <p>ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางมรรควิธีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ “สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หน่วยงานที่จะประสานให้สามัคคีเป็นพลังได้ คือ กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด มอบนโยบาย โดยมีนายอำเภอเป็นศูนย์กลางขอยกตัวอย่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประสานนำงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชิญประมุขนายอำเภอ เพื่อให้ นายอำเภอ นำงบประมาณไปกระจายสู่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ช่วยกันดูแลการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ซึ่งประชาชนในพื้นที่รู้ว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อปัญหาการเผาป่า จุดไฟ และประชาชนในแต่ละบ้านก็ทราบดีว่าเมื่อเกิดไฟในพื้นที่ต่าง ๆ ใกล้เคียง เช่นพื้นที่ภูเขา จะต้องขึ้นทางไหนไปดับตรงไหน โดยสรุปแล้วนายอำเภอจะเป็นศูนย์กลางในการกำกับประสานงานเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ดูแลให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกตำบลให้สามัคคีกัน โดยมีประชาชนในพื้นที่เป็นแกนนำ มีการตั้งกลุ่มไลน์สามัคคี การให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ทั้งการข่าว การปฏิบัติงาน การสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ก็จะประสบความสำเร็จ</p>
<p>นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>ภาพรวมสถานการณ์ไฟป่า และ PM<sub>2.5</sub> ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ มีพื้นที่ประสบไฟป่าเดือนมีนาคม ๒๗ จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขณะนี้จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ ได้แก่ นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ ซึ่งกรม ปก. ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปสนับสนุน สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินกว่าค่ามาตรฐานในชั้นผลกระทบระดับสีแดง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดเลย บึงกาฬ หนองคาย และนครพนม โดยสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ คงเหลือจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ คือ ลำปาง ลำพูน และน่าน ยังคงมีสถานการณ์ค่า PM<sub>2.5</sub> อยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทางแก้ไขปัญหามาแล้ว สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน จังหวัดสามารถใช้งบประมาณจาก ๒ แหล่ง คือ (๑) งบป้องกันภัยในอำนาจหน้าที่ และ (๒) งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะ เช่น ไฟจะลุกลามเข้าสถานที่สำคัญ หมู่บ้าน/ชุมชน หรือแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งบกลางภาคพื้นดินเข้าไปช่วยได้ ถ้าประเมินสถานการณ์แล้วต้องใช้อากาศยาน ให้ประสานขอรับการสนับสนุนโดยด่วน</p>

ผู้นำเสนอ	สรุปประเด็น
<p>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ในระดับพื้นที่ขอเน้นย้ำให้นายอำเภอเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงาน ขอขอบคุณที่ช่วยกันทำงาน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สำหรับจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์ ขอให้ทุ่มเทสรรพกำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ หากเกินขีดความสามารถ ให้เร่งประสานขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ ขอให้เตรียมแผนสำหรับดำเนินการ ซึ่งเรียกว่า “แผนที่ยั่งยืน” หัวใจ คือ “นายอำเภอเป็นผู้นำสำคัญที่จะดึงความรักความสามัคคีมาช่วยกัน” ตามหลักการสามัคคีคือพลังก้าวทันแผ่นดิน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นกรอบวิธีการ ในการช่วยกันวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM<sub>2.5</sub> โดยต้อง kick off ทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป</p> <p>นอกจากนี้ ขอให้ใส่ใจการสื่อสารกับสังคม และขอให้เพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังตามการประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผล เพิ่มความรอบคอบรัดกุม สื่อสารกับสังคมเชิงรุก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาหมอกควัน ขอให้พิจารณาทั้งการใช้งบยั้ง และการพิจารณาประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัย เพื่อใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชน</p>

ฝ่ายเลขานุการ (ศอ.)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง